

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SNN-VP

Hải Dương, ngày tháng 5 năm 2023

V/v phối hợp triển khai thử nghiệm Kho
quản lý dữ liệu điện tử và rà soát dịch vụ
công trực tuyến

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 778/STTTT-BCVTCNTT ngày 24/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai thử nghiệm Kho quản lý dữ liệu điện tử và rà soát dịch vụ công trực tuyến. Để tiếp tục triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và quy trình điện tử:

Rà soát lại các bộ phận cấu thành TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đảm bảo chính xác, đúng quy định của TTHC đã được công bố. Rà soát lại quy trình điện tử đảm bảo đúng quy định theo TTHC và quy trình nội bộ đã được phê duyệt (theo Biểu mẫu 1 gửi kèm).

2. Đối với việc tạo biểu mẫu điện tử (e-Form):

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để thuận tiện cho cán bộ tiếp nhận và người dân không phải nhập, kê khai lại các thông tin đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề nghị các phòng, đơn vị rà soát các TTHC có quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai có thể tái sử dụng thông tin về dân cư để khai thác hiệu quả trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (theo Biểu mẫu 2 gửi kèm).

3. Đối với dịch vụ công trực tuyến:

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC, phân loại để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của phòng, đơn vị đảm bảo đúng quy định tại Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ (theo Biểu mẫu 2 gửi kèm).

4. Đối với việc triển khai thử nghiệm Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đề nghị các phòng, đơn vị cung cấp thông tin chính xác tên kết quả giải quyết TTHC và tên các thành phần hồ sơ trong các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý để thuận tiện cấu hình tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị khác (Thống

kê các TTHC tại Mục IX của Sở Nông nghiệp và PTNT và cả các TTHC cấp huyện Mục XVII; TTHC cấp xã Mục XVIII thuộc phạm vi, chức năng quản lý theo Biểu mẫu 3 gửi kèm).

Các đơn vị gửi kết quả rà soát, thống kê về Văn phòng **trước ngày 29/5/2023** để tổng hợp, bản mềm gửi theo địa chỉ email: vp.sonongnghiep@haiduong.gov.vn (file biểu mẫu rà soát đề nghị gửi ở định dạng excel).

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Hữu Hùng